

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT trong tình hình mới

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND huyện Dầu Tiếng thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban bí thư khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khoá XI và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác ANTT trong toàn ngành với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tổ chức triển khai quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Đảng, nhà nước và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục, bảo đảm ANTT đối với tất cả các đơn vị trường học.

2. Yêu cầu

Lãnh đạo các đơn vị trường học luôn chủ động, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục hình thành kỹ năng sống, giao tiếp, tự bảo vệ bản thân, nâng cao ý thức đề cao cảnh giác, dự đoán và biết cách xử lý các tình huống có dấu hiệu nghi vấn đối với các loại tội phạm để kịp thời phòng, chống đảm bảo an toàn tại đơn vị cũng như khi các em ở nhà.

Tham mưu, phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương, các cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh trong công tác tuyên truyền nhằm kêu gọi toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn trú đóng; đồng thời tố giác báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tội phạm để kịp thời giải quyết hoặc xử lý.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các Chỉ thị của Đảng, kết luận của các cấp lãnh đạo về phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT



Triển khai kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND huyện Dầu Tiếng thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban bí thư khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khoá XI và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản về phòng chống tội phạm, ANTT có liên quan đến toàn thể CBGV NV và học sinh trong toàn ngành.

2. Tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ANTT

Phổ biến các văn bản pháp quy về chăm sóc bảo vệ trẻ em, triển khai đưa ra nhiều tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng phán đoán, kỹ năng tự giải quyết vấn đề khi có tình huống hoặc dấu hiệu tiêu cực có thể xảy ra cho các em.

Tăng cường giáo dục các em luôn có tinh thần cảnh giác không tin vào các lời cảm dỗ của kẻ xấu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúc phạm nhân phẩm và gây ảnh hưởng đến tâm lý về nhiều mặt. Tuyên truyền giáo dục các em có nhận thức đúng đắn về tín ngưỡng tôn giáo để các em có thể phân biệt và phát hiện các đối tượng lợi dụng tôn giáo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc dụ dỗ lôi kéo bắt cóc ,

Tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của ma túy, ma túy có thể len lỏi vào học đường qua nhiều con đường (*các chất gây nghiện có thể có trong các loại thức ăn, nước uống không nhãn mác bán rong, các loại đồ chơi mang tính kích thích...*)

3. Hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT

Tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống tội phạm, ANTT thường xuyên vào các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề tuyên truyền, tổ chức hoạt động trải nghiệm về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, an toàn trường học...nhằm hình thành kỹ năng dự đoán, kỹ năng phòng vệ, ý thức cảnh giác phát hiện các loại đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy, các loại thức ăn nghi vấn có chứa chất gây nghiện.... để các em cảnh giác phòng vệ tránh xa hoặc phát hiện báo cáo kịp thời với người lớn và cơ quan chức năng để xử lý.

Bên cạnh các đơn vị tổ chức lồng ghép giáo dục nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm vào tiết dạy đối với các môn học có liên quan (*Giáo dục công dân, đạo đức...*).

Tăng cường công tác phối hợp với các Ban, Ngành, các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục đặc biệt tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm đạt kết quả trong công phòng chống tội phạm.

III. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị trường trường học chủ động tích cực trong công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương để công tác tuyên truyền phòng, chống thật sự đạt hiệu quả.

Các đơn vị thành lập ban tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh, tố giác các loại tội phạm trong mọi tình huống nhất là tội phạm xâm hại trẻ em, ma túy...nhằm đảm bảo cho các em học tập vui chơi an toàn và chất lượng.

Các đơn vị trường học phân công trực bảo vệ nghiêm túc đảm bảo an toàn trường học theo quy định.

Trên đây là nội dung công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ANTT, đề nghị các đơn vị trường học nghiêm túc tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND huyện;
- Công an huyện;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.



Tạ Tấn Tuấn

